



คำสดุดี

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายสุเมธ ดินดีเวชกุล

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยทักษิณ

ในด้านที่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล มีคุณูปการต่อการศึกษาในภาคใต้และมหาวิทยาลัยทักษิณนั้น มูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งนายสุเมธ ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการ ได้สนับสนุนโรงเรียนและมหาวิทยาลัยในภาคใต้หลายแห่งหลายลักษณะ การให้การสนับสนุนที่ให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณนั้นได้เป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือให้ทุนของมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณตามพระราชโอรุบายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวคือ พระราชทานทุนให้แก่มหาวิทยาลัยทักษิณตามโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่ครูและนักเรียนในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ๑๐ โรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๕๘๗,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณได้เสนอขอรับงบประมาณจากมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อดำเนินงานด้านการศึกษา โดยมูลนิธิชัยพัฒนาให้งบประมาณสนับสนุนการพัฒนาครูและนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล จำนวน ๑๐ โรงเรียน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๕๗๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาระดับมัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๒,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน) โดยจำแนกทุนออกเป็นทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตที่กำลังศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ระดับชั้นปีที่ ๑ - ปีที่ ๔ จำนวน ๔ ทุน ปีละทุน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๑๐๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันบาทถ้วน) และทุนการศึกษาให้แก่ นักเรียนที่จะเข้าศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ระยะเวลา ๕ ปี จำนวน ๒ ทุน ๆ ละ ๙๑,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ต่อปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙๑๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยทุนพระราชทานดังกล่าวนี้มีเงื่อนไข คือ นิสิตผู้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มีความประพฤติดี ไม่มีผลการศึกษาตกเรียน ไม่ต่ำกว่า ๒.๕๐ มีภูมิลำเนาในพื้นที่เกาะในจังหวัดสตูล หรือภูมิลำเนาในพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสตูล และเมื่อนิสิตสำเร็จการศึกษาแล้วจะต้องไปเป็นครูในโรงเรียนในพื้นที่เกาะ จังหวัดสตูล ตามระยะเวลาและตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนและเพื่อพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนในพื้นที่เกาะตามพระราชประสงค์ โดยกิจกรรมทั้งหมดดำเนินการโดยโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริ และโรงเรียนขาดแคลนในเขตพื้นที่การศึกษา ๔ จังหวัดภาคใต้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

โดยที่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ได้ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยการน้อมนำกระแสพระราชดำริส พระราชดำริ พระบรมราโชวาท หลักการทรงงานและความรู้ที่พระราชทานรับใส่เกล้าใส่กระหม่อมมาเป็นหลักยึดอย่างมั่นคงในการปฏิบัติภารกิจทั้งปวงด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความอ่อนน้อมถ่อมตน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ สติ และจิตอันศรัทธาธรรม ยึดหลัก รักสามัคคี ยึดความพอคพอควร ยึดธรรมเป็นที่ตั้ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และยังเป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาครู นักเรียน โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้ครู นักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้พัฒนาศักยภาพรองความรู้อันเป็นคุณประโยชน์ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นผู้ที่ดีพร้อมด้วยคุณค่ายอันควรแก่การสรรเสริญให้ปรากฏ สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป



ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายสุเมธ ตันติเวชกุล

ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 มหาวิทยาลัยทักษิณ
 ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เกิดเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๒ ที่จังหวัดเพชรบุรี เป็นบุตรของนายอารีย์ ตันติเวชกุล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสหกรณ์ และท่านผู้หญิงประสานสุข ตันติเวชกุล ต้นเครื่องพระกระยาหารไทยในพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน สมรสกับคุณหญิงจินตนา ตันติเวชกุล มีบุตรชายสองคน ชีวิตในวัยศึกษา นายสุเมธ ตันติเวชกุล สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ระดับปริญญาตรีด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกรอนอบล์ ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมงเปอลีเอ ประเทศฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังได้รับประกาศนียบัตรการวางแผนเศรษฐกิจ IAP จากสถาบันบริหารระหว่างประเทศ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส ประกาศนียบัตรทางการพัฒนาเศรษฐกิจ EDI จากธนาคารโลก วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา วิทยาลัยเมืองกันนารฮาดมาจักร (รปอ.) รุ่นที่ ๒๔ วิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ ๒๓ ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รุ่นที่ ๓๐

เกียรติประวัติอันเป็นมงคลสูงสุดของชีวิตของ นายสุเมธ ตันติเวชกุล คือ เป็นข้าราชการบริหารที่ได้ถวายงานสนองใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินและพระมหากษัตริย์ อันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติยศอันสูงสุดของชีวิตตลอดมา นับตั้งแต่เมื่อสำเร็จการศึกษา นายสุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งให้เข้ารับราชการที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ด้วยสำนักงานนี้ทำงานพัฒนาประเทศชาติ หลังจากนั้นได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ อันสำคัญนานาประการตามลำดับดังนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวางแผนเตรียมพร้อมด้านเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และถวายงานด้านการพัฒนาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้มีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงานกปร.) จากนั้นจึงได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) คนแรกและปฏิบัติราชการจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงได้ลาออกจากราชการ ในระหว่างกาดำรงตำแหน่งเลขานุการของคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) นั้น นายสุเมธ ตันติเวชกุล ได้ปฏิบัติหน้าที่ดำรงตำแหน่งสำคัญของบ้านเมืองอันสำคัญยิ่งอื่น ๆ ไปพร้อมกัน กล่าวคือ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นมูลนิธิส่วนพระองค์ มูลนิธิแรกและทรงดำรงตำแหน่งนายกิตติมศักดิ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิฯ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่ง นายสุเมธ ตันติเวชกุล ได้ปฏิบัติหน้าที่นี้มาจวบจนถึงปัจจุบัน และช่วงระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ - ๒๕๓๙ ได้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติควบคู่กับดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) และกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมกันไปด้วย

นอกจากนี้ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๓๙ - ๒๕๔๓ ดำรงตำแหน่งวุฒิสมาชิก ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ - ๒๕๔๒ เป็นกรรมการร่างกฎหมาย คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ปี พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๔ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาและเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแต่วาระ เป็นที่ปรึกษา ประธานและกรรมการ ให้แก่มูลนิธิต่าง ๆ มากมาย และเป็นผู้บรรยายให้แก่สถาบันต่าง ๆ อีกด้วย

นายสุเมธ ตันติเวชกุล เป็นผู้ที่มีกระบวนการทำงานที่ใช้หลักการประสานงานเพื่อให้งานทั้งหลายประสบความสำเร็จได้ด้วยดี รวดเร็ว สร้างสรรค์ มีประสิทธิภาพ แม้ว่าผลงานนั้นอาจเป็นการทำงานปิดทองหลังพระ แต่ความตั้งใจทำความดี ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ และจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และแผ่นดินเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน นายสุเมธ ตันติเวชกุล ได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศจำนวนมาก อาทิ ไล่ประกาศเกียรติคุณ "บุคคลตัวอย่างประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๗" จากมูลนิธิวีรบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ รางวัลผู้บริหารราชการดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๘ (ครูทองคำ) จากสมาคมข้าราชการพลเรือน ไล่รางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.) พ.ศ. ๒๕๔๐ และยังได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในสาขาต่าง ๆ จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ หลายแห่ง

ตลอดระยะเวลาที่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ปฏิบัติภารกิจตามรอยพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้เข้าใจในพระราชปณิธาน "ครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" เข้าใจพระราชจริยวัตรครองธรรม คือ ทศพิธราชธรรม สังคหวัตถุสี่ เข้าใจคำสั่งสอนที่พระราชทานแก่ผู้ที่ยถวายงานและยึดเป็นหลักในการดำเนินวิถีชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ คือ การมาถวายงานจะมีได้รับสิ่งใดตอบแทนนอกจากความสุขที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น นายสุเมธ ตันติเวชกุล ได้ยึดเหนี่ยวหลักธรรมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำริ พระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงานและความรู้ด้านต่าง ๆ ที่พระราชทานรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น ัญญาเฉียมาเผยแพร่เพื่อให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าใจได้เรียนรู้เพื่อนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติดำเนินชีวิต เพื่อให้ชาวไทยซึ่งเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการดำเนินตามรอยพระยุคลบาทและจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เปรียบเสมือนกับร่มฉัตรที่ปกคลุมไปทั้งแผ่นดิน

